

Section Business News



หน้าแรก / Recommended

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม 2561

“คิง ไว ประกันภัย” บุคคลชาวไทย เล็งสร้างนวัตกรรมใช้กับธุรกิจประกันฯ



16 กรกฎาคม 2561

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่โรงแรมคริสเตียน กรุงเทพมหานคร บริษัท “คิง ไว กรุ๊ป” ประกาศเปิดตัวบริษัท “คิง ไว ประกันภัย” ธุรกิจประกันวินาศภัยที่มุ่งเน้นการให้บริการเข้ามาปรับใช้กับตลาดไทยเพื่อสร้างตลาดทางธุรกิจที่แตกต่าง โดยในงานได้รับเกียรติจากแขกพิเศษที่มาร่วมมากมายเช่น นายอรรถพร อนันต์คุณ นายแอนโทนี่โอ ฮาง คีท ประธาน รองประธานกรรมการ บริษัท คิง ไว กรุ๊ป นายชูฉัตร ประมุขผล รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นายฉาง มี ชาน รองประธานกรรมการบริษัท คิง ไว กรุ๊ป ดร. นีล คิง อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

คิง ไว ประกันภัย มีการให้บริการประกันวินาศภัยหลากหลายประเภท อาทิ ประกันอัคคีภัย *ประกันภัยวิศวกรรม* ประกันภัยทางทะเล ประกันภัยเรือสำราญ ประกันภัยรถยนต์ *ประกันภัยส่วนบุคคล* และประกันภัยด้านอื่นๆ คณะทำงานและผู้บริหารปัจจุบันยังคงมุ่งเน้นให้บริการอันเปี่ยมคุณค่าซึ่งมีมาตรฐานในระดับสูงด้วยความแข็งแกร่งขององค์กรเพื่อสนองต่อธุรกิจแสวงหาโอกาสสร้างความมั่นคงด้านเงินทุน เติบโตเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานที่คล่องตัวตามนโยบายของรัฐบาลและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

อุตสาหกรรมประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลังการพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเข้ามาส่งเสริมในหลายด้านโดยบริษัทเองก็มุ่งมั่นคว้าโอกาสที่ท้าทายซึ่งเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งมีที่จะสร้างประสิทธิผลที่ประจักษ์ในรูปแบบดิจิทัล นำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพพร้อมความหลากหลายให้กับลูกค้า รวมทั้งเพิ่มช่องทางการกระจายผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นด้วย

ทั้งนี้ จากข้อมูลของสมาคมประกันวินาศภัย ธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยในภาพรวมขยายตัวร้อยละ 4.10 ในไตรมาสแรกของปี 2561 คาดว่าทั้งปีการเติบโตจะอยู่ที่ร้อยละ 3.5-4.5 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายภาครัฐที่มีการส่งเสริมให้มีการลงทุน รัฐบาลเองก็ดูแลโครงการก่อสร้าง สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ เมื่อผนวกกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ทำให้ไทยมีการขยายตัวของการนำเข้าและส่งออกสินค้า ธุรกิจประกันภัยจึงมีทิศทางที่สดใส เติบโตได้เรื่อยๆ ด้าน คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) เล็งที่จะได้รับการสนับสนุนจากธุรกิจการเงินในระดับนานาชาติของกลุ่มคิง ไว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น

นายฉางกล่าวอีกว่า “จากการปรับใช้กลยุทธ์และแผนธุรกิจในต่างประเทศ คิง ไว ประกันภัย สามารถการเตรียมพร้อมที่จะใช้กับประเทศไทยได้เป็นอย่างดี” นายอรรถพร อนันต์คุณ รองประธานกรรมการบริษัท คิง ไว ประกันภัย จะเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการประกันภัยโดยมีเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางคือเน้นในโอกาสที่โลกจะเป็นโลกของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเราจะยังคงอยู่ในแถวหน้าของกระแสเทคโนโลยีซึ่งแตกต่างกับที่ปฏิบัติตามกลยุทธ์ต่างๆอย่างแตกต่างคือคำว่า เราหวังว่า คิง ไว ประกันภัย จะเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้นำในการบริหารเชิงเทคโนโลยีประกันภัย (อินซัวร์เทค) สามารถนำเอานวัตกรรมมาตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าได้ และพร้อมรับไหว ผลประกอบการของเราจะสูงเกินกว่าความคาดหมายจนกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของผู้ประกอบการประกันภัยด้วย”

คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทภายใต้เครือ “คิง ไว กรุ๊ป” กลุ่มธุรกิจชั้นนำจากฮ่องกงที่ก่อตั้งโดย ดร. คิง ไว ชานตั้งเป้าว่า บริษัท คิง ไว ประกันภัย จะเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการประกันภัยโดยมีเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางคือเน้นในโอกาสที่โลกจะเป็นโลกของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเราจะยังคงอยู่ในแถวหน้าของกระแสเทคโนโลยีซึ่งแตกต่างกับที่ปฏิบัติตามกลยุทธ์ต่างๆอย่างแตกต่างคือคำว่า เราหวังว่า คิง ไว ประกันภัย จะเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้นำในการบริหารเชิงเทคโนโลยีประกันภัย (อินซัวร์เทค) สามารถนำเอานวัตกรรมมาตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าได้ และพร้อมรับไหว ผลประกอบการของเราจะสูงเกินกว่าความคาดหมายจนกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของผู้ประกอบการประกันภัยด้วย”



ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

- 1 เปิดใจคุณย่า ‘ชิงตง’ สอนหลานเมย์ฮิว เผยบททดสอบ ‘โคโรนา’
- 2 ынหลวงฯ รับเด็กป่วยเร่งรีบเป็นศพเสด็จพรบรมราชูปถัมภ์
- 3 คู่รักผู้เสียชีวิตรายสุดท้ายจากเหตุระเบิดปืนถ้ำ ใต้แล้ว
- 4 สบงผัดลาใบอาชาร มาทำ SMEs ชุดลดภาษีเงิน

